



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จำนวน ๓ เรื่อง

๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ รับทราบผลการพิจารณา รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

๒. คณะกรรมการการกีฬาได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ประธานได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายใน ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๑ กระทู้ คือ กระทู้ถาม เรื่อง การเทียบเท่าวัสดุและวิธีการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง นายสุรเดช จิรนิติเจริณ เป็นผู้ตั้งถาม ถาถามนายกรัฐมนตรี้

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑ ครั้ง

- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรแก้ไข

(๓) กระทู้ถาม

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - ๑๙ ที่รวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนนายกรัฐมนตรื
(เป็นเรื่องทีเลือนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครังที ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครังทีหนึ่) วันจันทรที ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ผลการพิจารณา

นับตั้งแต่มืการระบาดของโรคโควิด-19 ในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จนกระทั่งในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มืการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขึ้นเป็นผลสำเร็จ รัฐบาลจึงได้พยายามจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาทีผ่านมา ยังมีความสับสนในเรื่องของการจัดหาวัคซีน การกระจายวัคซีน รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งในขณะนี้ มีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ ๒๕ ล้านเข็ม ในขณะที่เดียวกันมีประชาชนทีได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที ๒ แล้ว ประมาณ ๑๐ ล้านคน จึงเห็นได้ว่าการจัดหาวัคซีนยังต้องเร่งดำเนินการทั้งในส่วนของฝ่ายบริหาร ภาคอื่น ๆ รวมถึงในส่วนของวัคซีนทางเลือก ขอเรียนถาปนว่า ในขณะนี้รัฐบาลมีแผนการจัดหาวัคซีนในอนาคตอย่างไร เมื่อจัดหาวัคซีนได้แล้วมีแผนในการกระจายหรือบริหารวัคซีนไปยังกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มหรือพื้นที่ใดก่อน เนื่องจากทราบว่ยังมีความไม่เป็นธรรมและความไม่เสมอภาคในการกระจายและการบริหารจัดการวัคซีนอยู่ รวมทั้งเพื่อให้การจัดหาวัคซีนบรรลุผลและได้รับความร่วมมือจากประชาชน รัฐบาลมีแผนในการสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างไร นอกจากนี้ ขอให้มืการสื่อสารและทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของวัคซีนเชือตายว่เป็นวัคซีนทีมีคุณค่า เพราะสามารถป้องกันการป่วยหนักและลดการเสียชีวิตได้

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่การกระทรวงสาธารณสุข ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่ รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีแผนในการจัดหาวัคซีนในปีนี้อันจำนวน ๑๒๔ ล้านโดส โดยแบ่งเป็นวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๖๑ ล้านโดส รวมทั้งยังมีแผนการจัดหาวัคซีน AstraZeneca เพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนของวัคซีน Sinovac จะได้รับการจัดสรรในปีนี้อันจำนวน ๓๑.๕ ล้านโดส และได้รับการบริจาควัคซีน Pfizer จากสหรัฐอเมริกาโดยการประสานของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑.๕ ล้านโดส นอกจากนี้ยังมีวัคซีนทางเลือก คื วัคซีน Sinopharm นำเข้าโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๑๑ ล้านโดส และยังมีวัคซีน Moderna ทีองค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ประสานการนำเข้า ดังนั้น วัคซีนทีรัฐบาลจัดหา กับวัคซีนทางเลือกจะมีจำนวน ๑๔๐ ล้านโดส และจะได้เร่งดำเนินการฉีดให้กับประชาชน โดยมีเป้าหมายทีจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชน จำนวน ๗๐ เพอร์เซ็นต์ ให้ได้ภายในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการจัดหาวัคซีนในปีหน้าไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านโดส ซึ่งเป็นแผนทีรองรับการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 ในส่วนของผู้ทีเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ คื ผู้ทีมีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วย ๗ โรคทีควรฉีดวัคซีน และสตรีทีตั้งครรภ์ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการฉีดวัคซีนในเชิงรุกให้กับกลุ่มคน ๓ ประเภทนี้ ให้ได้ ๕๐ เพอร์เซ็นต์ ภายในเดือนสิงหาคมทีผ่านมา แม้จะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง

และมีเป้าหมายว่าจะฉีดให้ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่จะให้บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงวัคซีนให้ได้มากที่สุด รวมทั้งฉีดวัคซีนให้กับบุคคลในกลุ่มอื่นด้วย เนื่องจากประชาชนมีความต้องการวัคซีนที่แตกต่างกันทำให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงได้เน้นในเรื่องข้อมูลของการปฏิบัติที่เกิดผลสำเร็จและข้อมูลในทางวิชาการที่ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นมากที่สุด อนึ่ง รัฐบาลจะได้มีการสื่อสารและทำความเข้าใจกับประชาชนให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าวัคซีนในแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม วัคซีนเชื้อตายนั้นถือเป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันการป่วยหนักและลดการเสียชีวิตลงได้

๓.๑.๒ กระทั่งถาม เรื่อง ปัญหาการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) นายทวิวงษ์ จุลกมนตรี เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ผลการพิจารณา

ด้วยการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นการประเมินโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ เป็นกระบวนการบังคับประเมินต่อผลกระทบชีวภาพทางสังคมและอื่น ๆ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจให้ดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามปัญหาที่สำคัญและสร้างความสูญเสียในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก คือ อุบัติเหตุจากรถ ทั้งนี้ จากปัญหาทางหลวง ๓๔๘ ที่เชื่อมอำเภอรัฐประเทศจังหวัดสระแก้ว กับอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณเขาช่องตะโก ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ผ่านพื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น – เขาใหญ่ มีขนาด ๒ ช่องจราจร มีความกว้างประมาณ ๖ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ทางลาดชันสูง มีความคดเคี้ยวมาก และมีการจราจรหนาแน่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยครั้ง สร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง ในการนี้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอเข้าดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษารูปแบบที่จะแก้ปัญหาเส้นทางดังกล่าว โดยมีทางหลวง ๓๐๔ เป็นต้นแบบ ซึ่งมีการเปิดใช้งานแล้ว นอกจากนี้ในส่วนของการดำเนินการด้านผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามปกติคงใช้เวลาอย่างน้อย ๑ - ๒ ปี และหากผ่านการประเมินผลกระทบคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างอีกกว่า ๑๐ ปี ขอเรียนถามว่า จากปัญหาดังกล่าวมีนโยบายหรือแนวทางในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าว รวมถึงการอนุญาตให้กรมทางหลวงเข้าดำเนินการในเบื้องต้นอย่างไร

นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า การประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (EIA) มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน หากเลยระยะเวลาที่กำหนด

จะถือเป็นความผิด อีกทั้งในการดำเนินการจะมีการกำหนดกระบวนการ ขั้นตอน ลำดับในการปฏิบัติ อย่างชัดเจน เมื่อส่งเรื่องมาถึงคณะกรรมการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (EIA) และมีการขอเอกสารเพิ่มเติม บางครั้งได้รับข้อมูลกลับมาอย่างรวดเร็ว แต่ข้อมูลบางอย่างต้องรอให้ถึงฤดูกาลก่อน อาทิ ฤดูหนาวมีผลกระทบอย่างไร ทำให้มีข้อจำกัดในการเก็บข้อมูลส่งเรื่องกลับมาให้คณะกรรมการ ในส่วนประเด็นทางหลวง ๓๔๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ขัดข้อง ในการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว แต่มีประเด็นว่าเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๑ และมีประเด็นจากคณะกรรมการ มรดกโลกว่าเป็นไปได้หรือไม่ ให้ทำเส้นทางเลี่ยง เนื่องจากถนนเส้นนี้ผ่ากลางพื้นที่ที่เป็นมรดกโลก ซึ่งคณะกรรมการมรดกโลกให้ความสำคัญกับการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ มาก ในการนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ กระทรวงคมนาคมระงับการดำเนินการขยายทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และให้พิจารณาทางเลือกในการขยายทางหลวงแผ่นดินเส้นทางอื่นแทนตามความจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามมีประชาชนได้ร้องเรียนให้มีการผลักดันให้การปรับปรุงถนนเส้นนี้ให้เกิดขึ้น จึงทำให้ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติของคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ ขอให้กระทรวงคมนาคม ดำเนินการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ขอให้ระงับการก่อสร้างถนนเส้นนี้ ดังนั้น ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปจำเป็นต้องมีการขอให้คณะรัฐมนตรีมีการทบทวนมติเมื่อปี ๒๕๖๐ ก่อน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าของการก่อสร้างถนนเส้นนี้ ในส่วนการขยายถนน จะทำให้เกิดความสะดุดกสบบายมากขึ้นแต่ไม่มั่นใจว่าจะทำให้อุบัติเหตุลดลงหรือเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ประเด็น การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี จะติดตามความก้าวหน้าในการส่งเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป

**๓.๑.๓ กระตุ้งถาม เรื่อง แผนการบูรณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า
นายวัลลภ ตังคณานุก์ชัย เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย**

ผลการพิจารณา

ด้วยประเทศไทยมีอาคารเก่าแก่ที่ถือเป็นโบราณสถาน มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์อยู่จำนวนมาก แต่บางแห่งก็ได้ถูกทุบทำลายไปเป็นที่น่าเสียดายมาก และหลายแห่ง ภาครัฐประชาชนก็ร่วมกันปกป้องรักษาไว้ ในส่วนของศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ถือเป็นอาคาร ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยลักษณะของอาคารมีความเก่าแก่ ทรงคุณค่า มีประวัติความเป็นมายาวนานและก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกประยุกต์เข้ากับ ภูมิอากาศเขตร้อนที่มีความสวยงาม อีกทั้งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราว ความเป็นมาของจังหวัดนนทบุรีอย่างครบถ้วน แต่ปัจจุบันอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า มีสภาพทรุดโทรม ขาดการดูแลรักษา จึงเป็นการสมควรที่หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งบูรณะศาลากลาง จังหวัดนนทบุรีหลังเก่าให้มีความสวยงามดังในอดีต ขอเรียนถามว่า กระทรวงมหาดไทยมีแผนบูรณะ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าหรือไม่ อย่างไร และขอฝากไปยังกรมธนารักษ์ ซึ่งมีอาคารเก่าแก่ ในพื้นที่จำนวนมากจะมีแนวทางอนุรักษ์ไว้ได้อย่างไร ขอให้ท่านรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

สำรวจอาคารเก่าแก่ทั้งหมดทุกจังหวัด ทำหน้าที่อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าสร้างมาร้อยกว่าปีแล้ว กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการสร้างไว้ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ใช้อาคารเป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ใช้พื้นที่แล้ว เทศบาลนครนนทบุรีได้ขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ และยังมีพื้นที่อีกบางส่วนที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ซึ่งเป็นการขอใช้พื้นที่ก่อนพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุมีผลบังคับใช้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการปรับปรุงเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ทั้งยังมีการหารือในทางกฎหมายว่าเทศบาลนครนนทบุรีสามารถดำเนินการใช้งบประมาณบูรณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าได้ และมีการวางแผนการบูรณะโดยขอความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากรดำเนินการ ในขณะนี้มีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อบูรณะปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่วนพื้นที่อื่นได้ทยอยออกแบบเนื่องจากการใช้พื้นที่เป็นโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี และมีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของครูและนักเรียน จึงมีแผนจัดหาพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีแห่งใหม่ โดยจะสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว ประกอบกับจะมีการพัฒนาอาคารตกแต่งภายในเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี ตามแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครนนทบุรีต่อไป

๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การปฏิรูปตำรวจโดยเฉพาะในส่วนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร นายคำณูน สิริธิตสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนกรัฐมนตรี

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป

๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรณีวัดบางคลาน นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนกรัฐมนตรี

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป

๓.๒.๓ กระหู่ถาม เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินเขตป่าไม้เพื่อพัฒนาด้านค้าชายแดน
 ภู่อู่อตรดิตถ์ นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ผู้ถูกตั้งกระหู่ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระหู่ถามดังกล่าวได้ จึงทำให้กระหู่ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระหู่ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป

เรื่องด่วน

จำนวน ๑ เรื่อง

- ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด (ตามมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐)

ผลการพิจารณา

ตามที่ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการธิการสามัญชั้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด คือ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ นั้น

คณะกรรมการธิการสามัญได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ดังกล่าว รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อคณะกรรมการธิการสามัญได้นำเสนอรายงานของคณะกรรมการทั้งในส่วนที่มีได้เป็นรายงานลับและส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนลับปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ให้ความเห็นชอบ ๒๑๒ คะแนน

ไม่ให้ความเห็นชอบ ๒ คะแนน

ไม่ออกเสียง ๘ คะแนน

จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากจึงถือว่า นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้ยกระเบียบวาระที่ (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ลำดับที่ ๖.๑ ระเบียบวาระที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ลำดับที่ ๗.๒ และลำดับที่ ๗.๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาตามลำดับดังกล่าว

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

จำนวน ๑ เรื่อง

๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๘ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมการการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมลงมติให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมการการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๘ ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ

ครั้งที่ ๘ วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

และรายงานลับของคณะกรรมการการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

(๗) เรื่องอื่น ๆ

จำนวน ๒ เรื่อง

๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกไปอีก ๓๐ วัน

ผลการพิจารณา

เนื่องจากการพิจารณาตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ มีข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หลายประการ ที่คณะกรรมการสิทธิการสามัญจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมทั้งรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการสิทธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ สิทินุชยชนแห่งชาติ ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๓๐ วัน ตามข้อบังคับ ๑๐๕ วรรคสอง

๗.๑ ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณาความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของที่ประชุมวุฒิสภา มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการปฏิรูปประเทศ ผู้แทนจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) และสำนักงานป.ระมาณ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อที่ประชุม

รองประธานคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คนที่หนึ่ง (พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ) ได้กล่าวถึงความสำคัญและจำเป็นของการรายงานความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สรุปได้ว่า เนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศจาก ๑๒ ด้าน เป็น ๑๓ ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับ มาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่าจะบรรลุ ในระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งจะครบกำหนดในปี ๒๕๖๕ และมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้วุฒิสภา มีหน้าที่และอำนาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดผลได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรมตามมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ นั้น วุฒิสภา ฝ่ายบริหาร และส่วนราชการ ต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน จึงจำเป็นที่ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิรูปประเทศจะต้องได้มาให้อข้อมูลและข้อเท็จจริง เพื่อให้วุฒิสภาได้ติดตามสอบถามความคืบหน้า รวมทั้งสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ร่วมกัน เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้กำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าในการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการประชุมวุฒิสภาทุกสัปดาห์ที่หนึ่ง และสัปดาห์ที่สามของเดือน

จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ได้รายงานความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ว่า โดยเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในห้วงปีที่ ๒ (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้ ๑. การมองเป้าหมายร่วมกัน ๒. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ ๓. การจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการ และ ๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ต่อไป สำหรับในส่วนของแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) นั้น เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายระดับการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สู่อำนาจปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างตรงจุด รวมทั้งเกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การบรรลุผล ได้แก่ ๑. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๓ ด้าน มีหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และพิจารณาความเหมาะสมของแผนขับเคลื่อนฯ ๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานร่วมดำเนินการ รวมทั้งประสานงานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานร่วมดำเนินการอย่างบูรณาการ และรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock ๓. หน่วยงานร่วมดำเนินการ มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องไปกำหนดโครงการ/การดำเนินงานที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม Big Rock ร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนโครงการ/การดำเนินงานภายใต้กิจกรรม Big Rock ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม Big Rock ที่กำหนด ๔. สศช. มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมาย รายงานความคืบหน้าต่อรัฐสภาทุก ๓ เดือน และรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ ๕. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ รายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามแผนปฏิรูปประเทศ และรายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศที่ต้องนำเสนอตามกฎหมาย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock รวมทั้งสิ้น ๘๐๙ โครงการ จำแนกเป็น โครงการประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖๖ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๖๖ โครงการ และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๐ โครงการ นอกจากนี้ สศช. ได้พัฒนาระบบให้มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ และแผนการปฏิรูปประเทศ

ผ่านระบบ eMENSQR ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะรายงานความคืบหน้ากิจกรรม Big Rock ทางระบบดังกล่าวในทุกสิ้นสัปดาห์สำหรับประเด็นท้าทายและการดำเนินงานในระยะต่อไป ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ นั้น มีประเด็นท้าทาย กล่าวคือ ขาดการบูรณาการที่แท้จริงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล การขับเคลื่อนโครงการ/การดำเนินงานบางส่วนเกิดปัญหาจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการบรรลุตัวชี้วัดของหน่วยงานมากกว่าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศมีความซ้ำซ้อนกับภารกิจปกติของหน่วยงาน ส่วนการดำเนินการในระยะต่อไปนั้น บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของแผน ๓ ระดับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำข้อมูลวิชาการสนับสนุนการจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน และการจัดทำนโยบาย โดยเฉพาะงานศึกษาวิจัยและข้อมูลทางสถิติจะต้องสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ระบุได้ถึงการปฏิบัติมากกว่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และการใช้ระบบ eMENSQR เป็นระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการในทุกระดับอย่างแท้จริง

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. (นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ) ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ย.ป. เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ สรุปได้ว่า นอกจากสำนักงาน ป.ย.ป. จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งแล้ว ยังปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะกรรมการ ป.ย.ป. มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ รัฐสภา คณะกรรมการ และคณะกรรมการระดับประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานระดับปฏิบัติที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ คือ ป.ย.ป. กระทรวง ซึ่งในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จะได้เริ่มใช้ระบบติดตามที่กำหนดให้ ป.ย.ป. กระทรวง นำเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล

ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สรุปได้ว่า กรณีการเผยแพร่คำแปลของกฎหมายและอนุบัญญัติต่าง ๆ ส่วนราชการได้เผยแพร่คำแปลในเว็บไซต์ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่ได้เผยแพร่ในระบบกลาง เนื่องจากระบบกลางยังไม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ การทบทวนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นการระงับประชาชน (การทำกโยตินกฎหมาย) อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการและมีความคืบหน้าไปมาก การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเสนอร่างกฎหมาย ปัจจุบันมีกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายได้มีการเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติการทำให้ประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทำความเข้าใจก่อน การนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ได้ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ รวมทั้งมีการเสนอให้รัฐบาลสร้างระบบและมาตรการเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ให้มีความชัดเจน ส่วนการตรากฎหมายที่มีการกำหนดบทลงโทษทางอาญาได้นำเสนอว่าต้องเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงและไม่ใช่ความผิดเล็กน้อย

ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ศาสตราจารย์เข้มชัย ชูติวงศ์)

ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรม Big Rock ๕ กิจกรรม สรุปได้ว่า ๑. การให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกระบวนการยุติธรรม โดยได้มีการจัดทำร่างกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานฯ ก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณา ๒. การรับคำร้องทุกข์ต่างท้องที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งเรื่องการรับคำร้องทุกข์ความผิดอาญานอกเขตการสอบสวนและได้ออกประกาศเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งคำร้องทุกข์ต่างท้องที่มาให้พนักงานสอบสวนที่มีเขตอำนาจ โดยได้มีการเริ่มใช้ระบบดังกล่าวแล้ว ๓. การจัดหาทนายความอาสาให้ครบทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก สภานายความและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ๑๕๐ สถานีตำรวจ และในปี ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณไปดำเนินการเพิ่มเติมอีก ๕๓ สถานีตำรวจ ๔. การปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการให้มีการพิจารณาเรื่องการปล่อยชั่วคราวได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด และได้มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลหลังการปล่อยชั่วคราวมาใช้ ๕. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และสอบสวนคดีอาญา เพื่อเป็นหลักประกันความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งสำหรับผู้ต้องหาและพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดแนวทางในเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการและประเมินผลต่อไป นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. แล้ว อยู่ระหว่างการเสนอความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม สำหรับการปฏิรูปตำรวจและปฏิรูประบบการสอบสวนได้มีการเสนอร่างกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างขอความเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจำวุฒิสภา ได้แก่ คณะกรรมการการกึ่งพาคณะกรรมาธิการการคมนาคม คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการพัฒนากองเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ รวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ สรุปได้ว่า

ด้านการศึกษา

การส่งเสริมด้านการศึกษา ควรกำหนดหลักสูตรเฉพาะด้านกีฬาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้มีการพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กอันจะเป็นการต่อยอดการเป็นนักกีฬาอาชีพและนักกีฬาทีมชาติ รัฐต้องกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการให้มีศูนย์ตรวจสอบ

สารต้องห้ามในนักกีฬาซึ่งปัจจุบันถูกระงับการปฏิบัติการชั่วคราว และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินการ ส่งเสริมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งความรู้และผลิตบุคลากรกีฬา ด้านต่าง ๆ รวมทั้งนักโภชนาการและนักกายภาพบำบัด ซึ่งจะทำให้ นักกีฬาพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีแผนที่ชัดเจนในการส่งเสริมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งควรสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการทุจริตในวงการกีฬา

ด้านคมนาคม

ควรให้ความสำคัญกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยควรเร่งรัดโครงการเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง จีน – ลาว – ไทย การใช้ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัลสำหรับโครงการอัจฉริยะต่าง ๆ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี เน้นการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น เร่งรัดการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดความสูงของรถบรรทุก รวมทั้งมีการติดตาม ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดนและการถ่ายลำ เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ

เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดทำงบประมาณโดยนำเป้าหมายและตัวชี้วัดมากำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ไม่สามารถที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งหมดได้ จึงควรจัดเรียงลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ มีการกำหนดตัวชี้วัดร่วมกัน แบบ Top-down Policy เพื่อปรับโครงสร้างแผนงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิรูปประเทศ และสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการคือ ควรตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลระดับกระทรวงและหน่วยรับงบประมาณ เพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการเร่งรัดและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่าง การปฏิบัติงาน

ด้านการท่องเที่ยว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศเป็นการกำหนดก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ดังกล่าว โดยกำหนดเป็นเพียงหัวข้อย่อยและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวน้อย ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง (Big Rock) ก็ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวโดยเน้นในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนากิจการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เน้นในเชิงคุณภาพ รับนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง ควรกำหนดตัวชี้วัดใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อบรรลุเป้าหมายต่อไป

ด้านการปกครองท้องถิ่น

การกระจายอำนาจเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการเลือกตั้งคือหัวใจของการกระจายอำนาจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือฐานรากประชาธิปไตย โดยในการปฏิรูปประเทศ

ยังให้ความสำคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่นน้อย ควรมีการปฏิรูปการกระจายอำนาจเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และแก้ปัญหาความยากจนได้ และเร่งรัดกฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างประมวลกฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งควรปฏิรูปบุคลากรให้พร้อมต่อการปฏิรูปประเทศด้วย

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เป็นงานประจำและมีความซ้ำซ้อน ส่วนกิจกรรมการจัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากแผนเดิม มีความล่าช้า มีความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เป็นการศึกษา การสัมมนา ซึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่ จากที่ได้ดำเนินการสำเร็จมาแล้วในแผนการปฏิรูปประเทศเดิม สำหรับกิจกรรมการจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากแผนเดิมเช่นเดียวกัน แต่มีบางโครงการไม่เหมาะสม คือ การยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) นอกจากนี้การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน ยังไม่ได้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแต่อย่างใด

ด้านการเมือง

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ก. กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการเมือง ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และมีกลไกที่กำหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมือง แต่ยังไม่สามารถทำให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น หน่วยงานได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. แล้ว ซึ่งยังไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากยังไม่มี ความจำเป็นในการกำหนดหลักเกณฑ์กลางและอาจจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ควรที่จะมีการเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไร มีการกำหนดกลไกความรับผิดชอบของพรรคการเมือง แล้วหรือไม่ และควรให้สมาชิกพรรคการเมืองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งควรนำบทเรียนจากการประท้วงในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างบทเรียนประชาธิปไตยที่ถูกต้อง สร้างกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง โดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง

ด้านสังคม

การปฏิรูปกฎหมายสู่การปฏิรูปประเทศยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพียงไม่กี่ฉบับ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งรัดดำเนินการ ส่วนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมไม่ควรนำมาตรการควบคุมมารวมไว้

ในกฎหมายนี้ เนื่องจากจะทำให้ไม่เป็นการส่งเสริมองค์ภาคประชาสังคมอย่างแท้จริง อีกทั้งไม่มีการขับเคลื่อนเรื่องความโปร่งใส ซึ่งต้องมีเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อการขับเคลื่อน ปฏิรูปและสร้างความโปร่งใสของคนในชาติ

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ควรเน้นย้ำเป้าหมายความสัมพันธ์และควรเร่งรัดระบบกลาง รวมทั้งควรจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ระหว่างดำเนินการ เช่น ทัศนคติความอาสา การรับแจ้งความร้องทุกข์ทุกท้องที่ อีกทั้งควรให้ความสำคัญกับปัญหาคดีค้างในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนควรติดตามและเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. และการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ นอกจากนี้ ควรนำหลักการของมาตรา ๒๐๙ ในหมวด ๖ ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมืองและประชาชน ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘) ไปบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง ทั้งนี้ ได้มีการสอบถามว่าเหตุใดร่างกฎหมายมาตราดังกล่าวจึงไม่ได้รับการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังได้มีการสอบถามแนวทางการจัดทำ แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการทางสังคมอื่นๆ ที่เป็นการบริหารจัดการปกติและการดำเนินการของฝ่ายรัฐนั้น มีสถานะความคืบหน้าที่ผ่านมาภายใต้กระบวนการต่าง ๆ ทั้งกฎหมายและสังคม และความท้าทายของประเทศไทยต่อการบรรลุเป้าหมายปฏิรูปและจุดดวงความสมดุลอย่างไร รวมทั้งจะดำเนินการสู่เป้าหมายในแต่ละขั้นตอนอย่างไร และควรเร่งปฏิรูปประเด็นใดให้สำเร็จ สำหรับการสอบสวนคดีอาญา ต้องให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม

เร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ควรให้ความสำคัญกับการปฏิรูปนิติวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมและเรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง เร่งรัดการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม และกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานภาครัฐในระบบคุณธรรม ควรมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเร่งรัดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน และกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน อีกทั้งควรลดขั้นตอนบางประการในการตรากฎหมาย เช่น ให้มีการสำรวจความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาก่อน แล้วนำความเห็นหรือข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการร่างเนื้อหาของกฎหมาย ก่อนที่กฎหมายจะเข้าสู่กระบวนการจัดทำร่างกฎหมายของฝ่ายบริหารควรรู้สึ้นและกระชับมากขึ้น ควรเร่งตราอนุบัญญัติเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายแม่บทเกิดขึ้นได้จริง รวมทั้งควรเผยแพร่เนื้อหาของกฎหมายให้ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายเข้าใจได้โดยง่าย

ด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในการขับเคลื่อนการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเน้นเฉพาะตัวชี้วัด CPI และผลการประเมิน ITA หรือไม่ ทั้งนี้ ควรพิจารณาเครื่องมือและวิธีการอื่น ๆ ด้วยหรือไม่

ในส่วนตัวชี้วัด การสร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับให้รังเกียจการทุจริต และตระหนักถึงโทษของการทุจริตคอร์รัปชันต่อประเทศชาติ ควรปรับปรุงแบบการสอนให้เป็นแบบ active learning และควรปรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบและดำเนินการหรือไม่

ด้านการศึกษา

ปรับปรุงด้านวิชาการให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาด้านวิชาการที่ครบถ้วนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ลดความซ้ำซ้อนของนักเรียนในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรกำหนดให้นำเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้เพื่อการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการศึกษาในทศวรรษที่ ๒๑ การเรียนสมรรถนะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านแพลตฟอร์มการศึกษาของประเทศ โดยการใช้โครงข่ายที่มีอยู่แล้วและนำข้อมูลและหลักสูตร มาบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา และควรให้ความสำคัญกับการยกระดับครูอาชีพะ รวมทั้งควรมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ

ด้านวัฒนธรรม

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย และการใช้ระบบเครดิตทางสังคม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนหันมาทำความดี เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ ซึ่งปัจจุบันมีกำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศที่ ๑๓ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แล้ว

ด้านการติดตามการบริหารงบประมาณ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีการอนุมัติแผนการขับเคลื่อน ซึ่งการอนุมัติแผนการขับเคลื่อนดังกล่าวลงเลยระยะเวลาของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ แล้ว ส่งผลให้ต้องมีการปรับแผนงบประมาณในการดำเนินงาน จึงอยากทราบว่า ในปี ๒๕๖๔ ส่วนราชการได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง กับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เนื่องจากจะเชื่อมโยงมาถึงปี ๒๕๖๕ ที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนและจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณของปี ๒๕๖๖ ด้วย นอกจากนี้ การที่มาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งจะครบกำหนดในปี ๒๕๖๕ นั้น ต้องการสอบถามว่าในปี ๒๕๖๖ รัฐบาลจะยังสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเพื่อใช้ในการปฏิรูปประเทศได้หรือไม่ อย่างไร

ด้านการเกษตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตรยังขาดความชัดเจนและต้องกำหนดให้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ควรปฏิรูปการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในภาคการเกษตรให้มีการทำงานอย่างบูรณาการกัน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ ยังขาดกรอบแนวคิดเรื่องการเมืองสัมฤทธิ์

ภาพรวม

ควรมีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติเนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคม ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการทบทวนดังกล่าวควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะแวดล้อม

ให้ละเอียดและชัดเจน พร้อมทั้งควรเพิ่มเติมเรื่องความมั่นคงทางด้านวัคซีน แผนเผชิญเหตุโรคระบาด และการคุ้มครองผู้ติดเชื้อโรคที่เป็นเด็ก

หลังจากผู้แทนคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจนครบถ้วนแล้ว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายดนุชา พิชยนันท์) ผู้อำนวยการสำนักงานป.ย.ป. (นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์) รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายสมมิตร โตรักตระกูล) ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ศาสตราจารย์เข้มชัย ชุตินวงศ์) ประธานการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (นายพงศ์โพยม วาศภูติ) กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์) ได้กล่าวขอบคุณและชี้แจง สรุปได้ว่า รัฐบาลขอรับข้อเสนอและความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุงค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงอันเนื่องมาจากผลกระทบจากโควิด - ๑๙ รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงโครงการในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ สำนักงาน ป.ย.ป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และขอรับประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จัดสรร ในเรื่องการจัดลำดับความสำคัญในตัวชี้วัดต่าง ๆ ตลอดจน การทบทวนโครงสร้างแผนงานหลักและแผนงานรองให้เป็นรูปธรรมและชัดเจนขึ้น รวมทั้งในเรื่องเอกสารงบประมาณที่ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิรูปประเทศ ไปพิจารณาปรับปรุงในการจัดทำงบประมาณในปีต่อไป นอกจากนี้ มีความเห็นว่างบประมาณมีผลสำคัญต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและบางประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติยังมีประเด็นข้อโต้แย้งอยู่มาก จึงควรพิจารณาดำเนินการประเด็นที่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้เร็วและไม่มีประเด็นโต้แย้งมาก เช่น การทำภาครัฐให้ทันสมัย

ปัญหาตัวบทกฎหมาย ปัจจุบันมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ กฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ร่างประมวลกฎหมายองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยรายได้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการตรากฎหมายทั้งในเรื่องของระยะเวลา การตรากฎหมายลำดับรอง และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

ด้านการศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรด้านกีฬา กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา เพื่อให้ดำเนินการตามมาตรฐาน มีการส่งเสริมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจะพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งประเทศ จังหวัดละ ๑ แห่ง

ด้านการท่องเที่ยว เน้นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม High Income Consumer และนักท่องเที่ยวที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังซื้อจากระบบออนไลน์

(Digital Nomad) ซึ่งต้องมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน การพำนักอาศัยของชาวต่างชาติ และภาษี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขกฎหมายต่อไป

การดำเนินกิจกรรม Big Rock มีการกำหนดให้ต้องประเมินผลความคุ้มค่าของแต่ละกิจกรรม มีการปรับปรุงเป้าหมายแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และทบทวนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพื่อไม่ให้ เป็นกิจกรรมที่เป็นงานประจำ รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ สำหรับคดีค้างจำเป็นต้องมีการตรากฎหมาย เกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งขณะนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ส่วนเรื่องการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ จะได้มีการออกมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวม และยกระดับมาตรการดังกล่าวเป็นกฎหมายต่อไป

จากนั้น รองประธานคณะกรรมการสิทธิการ ตสร. (พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ) ได้กล่าว ขอบขอบคุณฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้แทนฝ่ายบริหารและผู้แทนคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภาที่ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ ต่อการขับเคลื่อนการ ดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมและฉบับปรับปรุง และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องขับเคลื่อนให้สำเร็จตามช่วงเวลา ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามมาตรา ๒๗๐ ของวุฒิสภาต่อไป ในสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง วุฒิสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา เกี่ยวกับการดำเนินการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ในช่วงที่ ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ทุกวันจันทร์ในสัปดาห์ที่หนึ่งและสามของเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภาทุกคนได้สอบถามถึงความคืบหน้าต่าง ๆ ตลอดจนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมวุฒิสภาเป็นประจำ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินการและผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังร่วมกันต่อไป

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่เหลือออกไป พิจารณาต่อในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๒๓ นาฬิกา

สำนักงานประชุม